

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2023

Thực hiện Công văn số 2542/SYT-NVYD ngày 30/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. UBND huyện Văn Quan báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Công tác quản lý, chỉ đạo

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, UBND huyện đã ban hành Công văn số 629/UBND-VP ngày 05/5/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã thị trấn:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về ATTP, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm của UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên.

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP theo đúng quy định.

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện đã ban hành văn bản tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt, hướng dẫn bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,

kinh doanh thức ăn đường phố, tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc do nấm độc. Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra LNVSATTP trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Tháng hành động vì ATTP năm 2023, tết Trung thu năm 2023; thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra LNVSATTP tuyến huyện trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Tháng hành động vì ATTP năm 2023, tết Trung thu năm 2023.

- Các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công đã ban hành các văn bản đề tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo ATTP, trong đó tập trung tăng cường chỉ đạo hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

- UBND các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg; ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra LNVSATTP trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Tháng hành động vì ATTP năm 2023, tết Trung thu năm 2023; thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra LNVSATTP tuyến xã trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Tháng hành động vì ATTP năm 2023, tết Trung thu năm 2023 và ban hành các văn bản về tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

- Nâng cao năng lực hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, quy định phân công trách nhiệm rõ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đưa công tác bảo đảm ATTP vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn; hướng dẫn phân công công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm; đến nay 17/17 xã, thị trấn phân công công chức Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn; đồng thời đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn theo kế hoạch.

(có phụ lục các văn bản triển khai gửi kèm theo)

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2023

Kết quả thực hiện nội dung nhiệm vụ chung, nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg, cụ thể:

2.1 Kết quả thực hiện công tác giám sát an toàn thực phẩm; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, kể cả về xử lý về hình sự (nếu có).

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

- Trong năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện, xã đã tiến hành kiểm tra ATTP trong các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân; Tháng hành động vì ATTP; Kỳ thi Tốt nghiệp THPT; Tết Trung thu, kiểm tra tại các công trường học... được 420 lượt cơ sở (trong đó tuyến huyện kiểm tra 67 cơ sở (vi phạm 40 cơ sở), tuyến xã kiểm tra 353 cơ sở); tổng số cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính là 40 cơ sở với tổng tiền xử phạt là 73.750.000đ nộp vào ngân sách nhà nước (*các lỗi vi phạm chủ yếu: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh; không thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không đầy đủ theo quy định; hàng hóa nhập lậu...*). Buộc tiêu hủy 2,5kg xúc xích đóng túi, 340 cái chân gà đóng túi, 20 gói mỳ hủ tiếu bò khô loại 70g, 15 cái bánh ngọt, 30 cái thạch rau câu nước ngoài sản xuất, 04 hộp kẹo nước ngoài sản xuất nhãn hiệu DRACONBALL loại 10 cái/hộp.

- Đội Quản lý thị trường số 5 trong năm 2023 đã tiến hành kiểm tra được: 37 vụ, số vụ vi phạm: 25 vụ, số tiền phạt: 47.750.000 đồng.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối các cơ sở cung cấp suất ăn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được 02 cơ sở (mỗi cơ sở 03 lượt), thực hiện ký cam kết bảo đảm ATTP cho 49 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, các quán ăn, uống gần các điểm thi.

2.2. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm

Các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện đã thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC được thực hiện đầy đủ, chính xác, theo đúng nội dung quy định về TTHC được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu.

Chỉ đạo thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thực hiện các TTHC về an toàn thực phẩm.

2.3. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định

- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác an toàn thực phẩm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử

huyện Văn Quan giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản, qua đó tác động mạnh mẽ từ nhận thức đến thay đổi hành vi thực hiện về vấn đề An toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn vệ sinh thực phẩm với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng như: thực hiện thông qua các ngày Lễ, Tết, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu như treo băng rôn, cung cấp tờ rơi, tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, qua hệ thống Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đến tận người dân, đảm bảo thông tin kịp thời, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, thường xuyên lồng ghép vào các hội nghị, các phong trào để tuyên truyền đến với các đoàn viên, hội viên về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nội dung tuyên truyền, tập trung vào phổ biến và triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2023; Tháng hành động vì ATTP năm 2023; Tết Trung thu năm 2023, tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện điều kiện cơ sở kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong chế biến, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu trong dịp Tết; phòng, chống nấm độc....

Kết quả: tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trên 20 lượt; xây dựng 26 tin, bài phát thanh, truyền hình, 10 chuyên mục phát thanh, gửi 06 bài tuyên truyền cho 17 xã, thị trấn, treo 29 băng rôn; cung cấp tin, ảnh gửi Trang TTĐT huyện: 12 tin, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh các xã, thị trấn được trên 60 lượt.

- Ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đã chủ động phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật về ATTP; quy định về xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP; các kiến thức nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; lợi ích và trách nhiệm của công dân trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn... thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích...), treo băng rôn tại các trục đường chính, thông qua các hội nghị, các cuộc họp Nhân dân, trong các buổi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở thực phẩm... Đến nay, công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện trên 100% xã, thị trấn.

- Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tổ chức 01 lớp tập huấn trực tuyến Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách tuyến huyện, tuyến xã

(Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã phụ trách an toàn thực phẩm) tổng số người tham dự 38 người.

- Tuyên xã: Treo được 60 chiếc băng rôn tại các cụm đông dân cư; thực hiện tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp thôn, phố.

- Tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin ATTP giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe để người dân và cộng đồng chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông, đặc biệt là cung cấp thông tin về cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

2.4. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác an toàn thực phẩm ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý

Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Văn Quan ban hành Kế hoạch phối hợp số 98/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 13/12/2016 về phối hợp thực hiện Chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua các cuộc họp thôn, phố, hệ thống loa đài truyền thanh xã, thị trấn làm cho mọi người, mọi gia đình có ý thức chấp hành tốt vệ sinh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp Lễ tết, Tháng hánh động vì ATTP... Gắn nội dung công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Xây dựng các văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội tại thôn, phố về các chính sách, pháp luật của Nhà nước về VSATTP, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn, trong đó thực hiện tốt tiêu chí 3 an toàn, lợi ích của thực phẩm an toàn và tác hại của thực phẩm không an toàn đối với đời sống con người và những hệ lụy...

- Hội Nông dân huyện: tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân nâng cao vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định vệ sinh

trong chăn nuôi, sản xuất trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, tuyên truyền phổ biến việc thực hiện kiến thức và sức khỏe người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong chế biến; bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.... Tuyên truyền hội viên nông dân và Nhân dân về phòng ngừa ngộ độc rượu, không lạm dụng rượu bia, không uống rượu khi không rõ nguồn gốc... Vận động cán bộ, hội viên nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chỉ đạo cơ sở Hội các xã, thị trấn tổ chức cho hội viên nông dân ký cam kết thực hiện 02 không: “*Không sản xuất rau không an toàn*”; “*không chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn*”....

2.5. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023

- UBND huyện xử lý văn bản trên phần mềm văn phòng điện tử iOffice, các văn bản đến và gửi được xử lý kịp thời. 100% cán bộ công chức trong huyện đều được cấp tài khoản iOffice riêng, thuận tiện trong xử lý công việc. Chỉ đạo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý: Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến huyện, xã được kiện toàn thường xuyên khi có thay đổi về nhân sự và do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

- UBND huyện giao các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 100% các xã, thị trấn phân công công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách an toàn thực phẩm tại xã.

2.6. Các hoạt động khác liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm

a) Công tác phòng, chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm

Trong năm 2023, UBND huyện, Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện tập trung vào thông tin, truyền thông nội dung phòng, chống ngộ độc thực phẩm để thay đổi hành vi phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho các đối tượng nguy cơ; giám sát phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ, cảnh báo phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm... Do đó tình hình ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực.

b) Công tác quản lý ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

UBND huyện, Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tuyên truyền hướng dẫn việc tự xác nhận kiến thức về ATTP cho các tổ chức cá nhân bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện thực hiện cấp được 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. Lĩnh vực Y tế, Công thương không có hồ sơ đề nghị cấp.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tiếp tục thực hiện quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; rà soát thống kê, phân loại cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp quản lý. Đồng thời đẩy mạnh giải quyết TTHC về ATTP; tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP, tránh sự chồng chéo; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn huyện.

3. Nhận xét, đánh giá

3.1. Thuận lợi

- Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện, các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn để bảo đảm công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ VSATTP. Đã phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên phụ trách lĩnh vực và địa bàn.

- Công tác chỉ đạo bảo đảm ATTP được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ; các văn bản của Nhà nước về thực hiện các quy định bảo đảm ATTP được triển khai đầy đủ đến các đối tượng.

- Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về ATTP được triển khai thường xuyên với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội. Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm được triển khai tích cực, công tác bảo đảm ATTP phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai một cách chủ động và kịp thời đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các cấp, các ngành quan tâm.

- Công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tiếp tục được tăng cường; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. Điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cải thiện.

- Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra an toàn thực

phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định không xảy ra tình trạng chông chéo gây khó khăn cho cơ sở thực phẩm.

- Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm được triển khai tích cực. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị tại địa phương được triển khai có hiệu quả.

- Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

3.2. Khó khăn

- Mạng lưới cán bộ làm công tác ATTP còn mỏng, hệ thống quản lý ATTP tuyến huyện, xã chỉ kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên sâu.

- Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP ở tuyến xã còn hạn chế, chủ yếu là nhắc nhở, không xử lý vi phạm nên tính răn đe chưa cao. Do thiếu nguồn lực, phương tiện và kinh phí, đặc biệt là kinh phí cho việc lấy mẫu, gửi giám định, tiêu hủy thực phẩm, kinh phí bảo quản, xử lý tang vật vi phạm.

- Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ, mang tính truyền thống, hộ gia đình, do đó khó bảo đảm các điều kiện về vệ sinh ATTP.

- Vẫn còn tồn tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hạn chế về nhận thức hoặc cố tình không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về ATTP.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm ATTP. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ATTP.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là tuyến xã.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm ATTP, bằng nhiều hình thức, phù hợp; tuyên truyền các chính sách pháp luật về ATTP đến người

dân, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ quan quản lý. Cung cấp thông tin về cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành chức năng quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP, quản lý chặt chẽ chất lượng ATTP; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm, nhất là đối với tình trạng lạm dụng hoá chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, việc lưu thông thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm của UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2023 của UBND huyện Văn Quan./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở Y tế tỉnh;
- Chi cục ATVSTP tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

Triệu Đức Dũng